



ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗)

ตามที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ได้สละสิทธิ์ ในการเข้าเรียนแนวการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนจึงเลื่อนสถานภาพนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

๑. ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ ๑ (ด้วยตัวเอง) ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ หน้าห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๒. รายงานตัว (ด้วยตัวเอง) ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

๓. มอบตัวนักเรียน(ด้วยตนเอง) และประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นักเรียนต้องมาปฏิบัติทุกขั้นตอน โดยให้นำบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาประกอบการยืนยันสิทธิ์ การรายงาน การมอบตัวทุกครั้ง และแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังได้

อนึ่ง กรณีที่นักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้ว ไปสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภททั่วไปของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยอีก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนประเภทโควตา โรงเรียนจะคัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควตาทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชัย สุริพล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

บัญชีแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559

รายชื่อนักเรียนที่ได้เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง

เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประเภท โควตา ปีการศึกษา 2559

แนวการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชั้น	หมายเหตุ
1	ค.ญ. สุประวีณ์ แก่น้อย	4	

(นายวิชัย สุริพล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย